



ข่าวคณะกรรมการธิการการป้องกันและบรรเทา ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร

E-mail Cpme021@gmail.com



วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สผ.) ๔๒๐ อาคารรัฐสภา ที่ประชุมคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาเรื่อง การดำเนินงานเกี่ยวกับภัยพิบัติและสาธารณภัย โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ คือ ๑) ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ๒) ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) โดยที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติและสาธารณภัยของหน่วยงาน รวมทั้งผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติและสาธารณภัยที่ผ่านมา เช่น สื่อสาธารณะกับบทบาทในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับภัยธรรมชาติและสาธารณภัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันภัยประเภทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย และให้ความสำคัญกับเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในฐานะภาคีในการบรรเทาภัยพิบัติและสาธารณภัย ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ ตลอดจนรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะของหน่วยงานจากสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น กรณีเกิดภัยพิบัติที่ไม่สามารถทำให้ชุมชนเข้มแข็ง และเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติเองได้ ควรสนับสนุนนโยบายเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้แก่ กระจายอำนาจการบริหารจัดการให้ลงสู่ระดับพื้นที่ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและสามารถจัดการตนเองได้ ตลอดจนเตรียมศูนย์อพยพให้มีความพร้อมรองรับทุกสถานการณ์และมีศูนย์การจัดการด้านน้ำที่เชื่อถือ

ทั้งนี้ คณะกรรมการธิการได้ซักถาม ตั้งข้อสังเกต และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้นำไปเป็นข้อพิจารณาประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติและสาธารณภัยของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ

จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มงานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ

จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ข้อมูล ณ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา